

## SPA - แนวโน้มที่เป็นขาขึ้น จะง่ายขึ้น

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)  
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028  
E-mail : sitti@uobkayhian.co.th

### ที่มา ในวลีจั่วหัว...

เพราะเป็นเรื่อง หุ่น ที่เน้นเล่นในขาขึ้นในทางเดียวนั้นแหละครับ ถึงได้ต้องกล่าวแบบนี้ แต่ถ้าเป็นสินค้าตัวอื่น ที่เล่นได้ทั้งขาขึ้นและลง ก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่ง หรือจะเรียกว่า ข้อจำกัดของ การจะได้อะไรจากหุ่น ก็ต้องมีราคาขึ้นเท่านั้น นี่แหละครับ ถึงได้บอกว่า ขาขึ้น จะเล่นง่ายกว่า แล้วจะง่ายกว่าอย่างไร อันนี้ ก็หวังว่าหลายๆ ท่าน น่าจะพอทราบกันดีอยู่แล้วนะครับ... เพราะเหนือเมฆก็ได้เคยกล่าวไว้บ่อยครั้งเหมือนกัน แต่ก็นั่นแหละครับ อาจจะไม่ใช่แนวสำหรับหลายๆ ท่านก็เป็นไปได้ ก็เพราะคำว่า ของถูก มักจะเป็นสิ่งที่ยั่วใจอยู่เสมอไม่ใช่หรอ... ก็ขอให้ถูกจริงๆ หรือถูกมาก ๆ ถูกสุด ๆ แล้วนั่นแหละ ถึงจะเข้าขั้นว่าเล่นง่ายก็ได้ แต่ขาลง ยังไงเสีย ก็บ่อนทำลายจิตใจอยู่เสมอไม่ใช่หรอเลยเหมือนกันนะ ยิ่งช่วงเวลารอการขึ้น มันจะไม่อ่อนใจเท่าไรหรอก... ส่วนเรื่องของตลาด หรือ SET Index ในระยะนี้ ก็อาจจะดูยากๆ หน่อย ซึ่งหมายถึงระยะสั้น หรือ 1-3 สัปดาห์ จะออกทางไหนแน่ แกว่งขึ้นวันลงวัน แกว่งผันผวนไปตามปัจจัยที่จะเข้ามากระทบในแต่ละวันเลยก็อาจจะว่าได้ อันนี้เหนือเมฆก็กล่าวไว้แล้วอีกเช่นกันนั่นแหละครับ ถ้าจะเอาด้านไหน ก็เน้นไปด้านนั้นเลยจะดีกว่า... ถ้าจะซื้อด้วยปัจจัยพื้นฐาน ก็ติดตามปัจจัยพื้นฐานกันดีกว่า ด้วยละ ทั้งมุมมองในระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งปัจจัยพื้นฐานนี้แหละ อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเสียด้วย เพราะเราอาจจะไม่รู้แน่ชัดหรือ คาดการณ์ตัวเลขต่างๆ ได้อย่างชัดเจนนัก... หวังว่าเคยได้ยินนะครับ ที่เขาจะบอกว่า ต่ำกว่าคาด หรือ ตีกว่าคาด อยู่บ่อยๆ ครั้ง ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า ที่คาดไว้ คือ คาดผิด หรือ คาดไม่ถึงกันหรือเปล่า... แต่ถ้าด้านปัจจัยทางเทคนิคแล้ว ถ้าอยู่ในแง่ของขาขึ้น ก็ถือว่า คาดหวังตามที่คาดได้ง่ายกว่านะ

### ดูตามเกม...

ก็ตามที่กล่าวไว้ในข้อความที่จั่วหัวนั่นแหละครับ ขาขึ้น ถ้าจะอ่อนตัวลงบ้าง ก็ยังคงอยู่ในแนวโน้มที่เป็นขาขึ้น หรือ ลงก็เพื่อรอขึ้น การจะซื้อราคาแพงหน่อย ก็ยังน่าจะรอการขึ้นได้ต่อไป

แนวรับ : ... 11.7-11.4 เงื่อนไข อย่างหลุด 11.0 ก่อนก็พอ

เป้าหมาย : ... 14.0-15.0 หรือ รอบขึ้นจริงมีลุ้นถึง 17.0 ได้

Price Chart...(SPA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SPA... ในภาพนี้ เราใช้แค่เส้น SMA25 เพียงเส้นเดียว ซึ่งนั่นหมายถึงว่า เล่นตามแนวโน้มของเส้น MA. ไปเรื่อยๆ จนกว่าเส้น MA. จะมีแนวโน้มเป็นเชิงลบเมื่อไหร่ ก็อาจจะต้องเลิกมอง หรือเลิกเล่น...ซึ่งถ้าใครมีหุ้นอยู่ในตอนนี้ ก็ Let Profit Run ไปก่อน ส่วนถ้ายังไม่ซื้อหุ้น แม้ว่าหุ้นราคาจะขึ้นมาสูง แต่ด้วยแนวโน้มของ MA. ที่ยังคงเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง และราคาก็เพิ่งจะตั้งขึ้นมาจากระดับ MA. ได้ หากจะมีการอ่อนตัวลง ก็ถือว่าเป็นจังหวะในการซื้อ หรือ ถ้าจะไม่อ่อนตัวมาก ราคาปิดในวันศุกร์ หรือ ราคาใกล้ๆ เคียงวันศุกร์ ไม่ว่าจะบวกหรือลบ ก็ยังคงน่าสนใจ... แล้วก็ Run Trend ไปด้วยเส้น SMA25 นั่นแหละครับ หรือ จะขายที่เป้าก็ได้